

## แนวทางการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2563

ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และให้สอดคล้องกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีแนวทางการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

### 1. การขยายระยะเวลาการดำเนินการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2563

ด้วยคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกองทุนได้แจ้งสถานศึกษาให้ทราบแล้วนั้น

กองทุนขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสถานการณ์ขณะนี้ สถานศึกษาใดที่มีความพร้อมหรือสามารถบริหารจัดการได้ สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดการดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนจะปรับระยะเวลาการดำเนินการในระบบ e-Studentloan และจะขยายระยะเวลาสิ้นสุดในการดำเนินการในระบบ e-Studentloan ให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดภาคการเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ/สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา

### 2. การโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ปีการศึกษา 2563

กองทุนจะต้องพิจารณาปรับการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับสถานศึกษาและค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมเงินให้สอดคล้องกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ/สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา

### 3. การปรับเพิ่มค่าครองชีพ ปีการศึกษา 2563

ในการกู้ยืมปีการศึกษา 2563 กองทุนได้ปรับเพิ่มค่าครองชีพต่อเดือนสำหรับผู้กู้ยืมเงินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท และ ระดับปวช., ปวส., อนุปริญญา/ปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท

### 4. ปีการศึกษา 2563 ไม่มีการจัดสรรจำนวนคนและจำนวนเงินทั้งผู้กู้รายเก่าและรายใหม่

ในปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาสามารถบันทึกกรอบวงเงินสำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กองทุนกำหนดได้ทันที โดยไม่ต้องรอการจัดสรรวงเงิน และการบันทึกกรอบวงเงินต้องไม่เกินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้กู้ยืมเงิน

### 5. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)

กองทุนได้มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 - 2566 เพื่อสร้างบุคลากรรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3

โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ผู้กู้ยืมเงินที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติ คือ ร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้รับส่วนลดเงินต้นร้อยละ 30 สำหรับปริญญาตรี และได้รับส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50 สำหรับอาชีวศึกษา กองทุนจึงขอให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ผู้กู้ยืมเงินทราบด้วย

## **6. การบันทึกประเภทวิชา/สาขาวิชา ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา**

ปีการศึกษา 2563 กองทุนได้พัฒนาระบบ e-Studentloan ให้รองรับการบันทึกข้อมูลประเภทวิชา และสาขาวิชาของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาสามารถระบุประเภทวิชาและสาขาวิชาของผู้กู้แต่ละรายได้ในขั้นตอนบันทึกการขอวงเงิน

## **7. หลักสูตรสาขาวิชาที่ไม่ผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและ/หรือไม่ผ่านวงรอบในปีการศึกษา 2563**

หลักสูตรระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ที่จะให้ผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาทั้งลักษณะที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2563 ต้องผ่านการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและได้รับการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามที่สถานศึกษารายงานในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา “CHE QA Online” ตามหนังสือที่ กค 5115/ว. 44 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ได้แจ้งสถานศึกษาแล้ว

ทั้งนี้ สกอ. ได้ส่งรายชื่อหลักสูตรที่ยังไม่ผ่านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและไม่ได้ปรับปรุงตามวงรอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) และกองทุนได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้สถานศึกษาที่มีรายชื่อทางอีเมลของสถานศึกษาที่ไว้กับกองทุนแล้ว โดยขอให้สถานศึกษาร่วมดำเนินการกับ สกอ. เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2563 เพื่อกองทุนจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

## **8. หลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาให้ผู้กู้ยืมในลักษณะที่ 2 และโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ปีการศึกษา 2563**

โดยหลักการแล้ว หลักสูตรที่เคยให้ผู้กู้ยืมในปีการศึกษา 2562 จะได้รับการพิจารณาให้ผู้กู้ยืมในปีการศึกษา 2563 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากหลักสูตรดังกล่าวผ่านการพิจารณาความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และได้รับการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามที่สถานศึกษารายงานในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรระดับอุดมศึกษา Che QA Online แล้ว กองทุนจะรวบรวมดำเนินการเพื่อจัดทำประกาศเพิ่มเติมต่อไปโดยเร็ว รวมทั้งจะมีการพิจารณาหลักสูตรเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2563 ด้วย